

Bài Học 5

* 25 Tháng 7 – 31 Tháng 7

Các Nhà Truyền Giáo Bị Lưu Đày



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Đa-ni-ên 1–12; Ê-sai 39:5-7; Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 24:14, 15; Sáng thế Ký 41.

Câu Gốc: “Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá” (Đa-ni-ên 7:14).

Là những người có lời tiên tri, tín đồ Cơ Đốc Phục lâm tin vào sự Đức Chúa Giê-su Christ sắp tái lâm. Sự Ngài đến sẽ chấm dứt thế gian này, và sẽ đem lại nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, như được hình dung trong sách Đa-ni-ên, “Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài” (Đa-ni-ên 7:27). Nước này là mục tiêu của đức tin chúng ta. Đó là nơi sách Hê-bơ-rơ (Hê-bơ-rơ 11:16) gọi là “quê hương tốt hơn.” Đó là nơi mà tất cả dân sự của Đức Chúa Trời qua các thời đại chờ đợi là sẽ đến. Đó là một thành mà “Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (Hê-bơ-rơ 11:10).

Nhưng sách Đa-ni-ên cũng là một quyển cẩm nang cho công việc truyền giáo. Từ sách đó, chúng ta có thể học những bài về việc Chúa có thể dùng một số dân sự của Ngài để làm chứng thế nào. Qua đức tin mạnh mẽ của họ, những người tin Chúa bày tỏ thực tại về Đức Chúa Trời hằng sống cho những người ngoại chỉ biết thờ các thần giả dối và cũng cho họ cơ hội được một chỗ trong nước vĩnh cửu này.

Sự Đi Đày

Hãy Đọc Ê-sai 39:5-7 và Đa-ni-ên 1:1, 2. Những câu này liên hệ với nhau thế nào?

Tên Đa-ni-ên nghĩa là “Đức Chúa Trời là quan án của tôi.” Ông bị bắt phải đi bộ từ thành Giê-ru-sa-lem bại trận để tới thủ đô Ba-by-lôn. Sách Đa-ni-ên cho những thí dụ về đời sống trong triều đình Ba-by-lôn và Ba-tư. Sau ba năm “giáo dục” ở Ba-by-lôn, Đa-ni-ên làm việc như một công chức và cố vấn cho vua. Nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời, ông được nâng lên từ địa vị một nô lệ để trở thành một nhà truyền giáo nơi triều đình cho hai siêu cường quốc.

Sách Đa-ni-ên thì hơn là một kho tàng của các sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Đọc giả sẽ thấy một số các sự thách thức mà những người Hê-bơ-rơ phải đối diện khi sống ở một nước ngoại quốc, không được hỗ trợ cho sự trung tín của họ đối với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sách này cũng vẽ những bức tranh tuyệt đẹp về những người đã sống cuộc đời trung tín với lễ thật trong khi không có đền thờ, thầy tế lễ, và những của lễ.

Hãy Đọc Đa-ni-ên 1:8-13; Đa-ni-ên 5:12; Đa-ni-ên 6:4; Đa-ni-ên 9:3-19. Những câu này nói gì về bản tính của Đa-ni-ên đã khiến ông làm một nhà truyền giáo vĩ đại?

“Mỗi tổ chức có tên Cơ Đốc Phục Lâm thì đối với thế gian cũng như Giô-sép ở Ê-díp-tô, và như Đa-ni-ên và các bạn ông ở Ba-by-lôn. Với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, các người này bị bắt làm nô lệ, để họ có thể đem đến các nước ngoại quốc kiến thức về Đức Chúa Trời chân thật. Họ là những đại diện của Đức Chúa Trời cho thế gian. Họ không nhượng bộ trong các nước thờ hình tượng. Nhưng họ phải trung tín trong đức tin mình, mang một vinh dự đặc biệt của những người thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trời và đất.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, quyển 8, tr. 153.

Hãy suy nghĩ để thấy thật là dễ dàng cho Đa-ni-ên bỏ cuộc. Tấm gương Đa-ni-ên dạy chúng ta điều gì về những lời biện hộ yếu đuối của chúng ta để không sống cho đức tin và sự tin tưởng của mình?

Những Nhân Chứng

Trong Đa-ni-ên 2, Đa-ni-ên có cơ hội để làm chứng về quyền phép của Đức Chúa Trời chân thật, trái ngược với những thần giả của Ba-by-lôn. Đa-ni-ên hát bài ca ngợi với các bạn Do Thái của mình và tạ ơn Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện của họ (Đa-ni-ên 2:20-23). Sau đó, ông nói về ý nghĩa điềm chiêm bao của vua và làm chứng về sự vĩ đại và quyền quản trị của Đức Chúa Trời trên các nước thế gian.

Vua nói gì để bày tỏ ông đã học được vài điều về Đức Chúa Trời chân thật? Hãy đọc Đa-ni-ên 2:47.

Trong Đa-ni-ên 2, Đa-ni-ên không có sự lựa chọn: hoặc ông phải nói cho vua nghe điều vua muốn biết hoặc phải chết. Và trong chương 3, ba người bạn của Đa-ni-ên có thể tự cứu mình khỏi lò lửa hực nếu họ vâng theo lệnh của vua. Thay vào đó, bởi sự làm chứng trung thành, họ đã làm chứng về quyền phép của Đức Chúa Trời chân thật.

“Làm thế nào Nê-bu-cát-nết-sa biết rằng người thứ tư trong lò lửa là giống như Con của Đức Chúa Trời? Ông đã nghe về Con Đức Chúa Trời từ các nô lệ Hê-bơ-rơ ở trong nước của vua. Họ đã cho ông kiến thức về Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng cai trị tất cả mọi loài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Advent Review and Sabbath Herald*, 3 tháng 5, 1892.

Trong Đa-ni-ên 4, vua Nê-bu-cát-nết-sa đã xưng nhận điều gì về Đức Chúa Trời chân thật, do kết quả về sự làm chứng của Đa-ni-ên? Hãy đọc Đa-ni-ên 4:37.

Trong Đa-ni-ên 5, Đa-ni-ên xuất hiện lần chót tại triều đình Ba-by-lôn. Nơi đó, ông được mời tới để giải nghĩa những chữ viết lạ lùng trên tường tại cung điện của Bê-nê-xát-sa. Những chữ này nói về sự sụp đổ của đế quốc Ba-by-lôn về tay của người Mê-đi và Ba-tư. Chắc chắn Bê-nê-xát-sa có ấn tượng về những gì Đa-ni-ên đã làm. Nhưng đã quá trễ: số phận của vua đã bị đóng ấn. Điều đáng buồn là theo Kinh Thánh (Đa-ni-ên 5:17-23), Bê-nê-xát-sa đã có cơ hội để học biết lẽ thật và sự khiêm tốn. Nhưng chúng ta biết, ông đã không nắm lấy các cơ hội này.

Đời sống tôi làm chứng điều gì cho thế gian? Câu trả lời của bạn nói lên điều gì?

Thứ Ba * 28 Tháng 7

Đa-ni-ên Ở Ba-tư

Vua gọi Đa-ni-ên là, “tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống” trong Đa-ni-ên 6:20. Những lời này gợi ý gì?

Trong Đa-ni-ên 6, với sự thay đổi về vua và đế quốc, Đa-ni-ên vẫn giữ được địa vị mình và được thăng chức. Ông trở nên một trong ba thượng thư mà 120 quan trấn thủ phải khai trình. Vua Đa-ri-út định chọn Đa-ni-ên và lập người lên làm cố vấn trên cả nước. Điều này gây ra sự ganh tị của các quan thượng thư và trấn thủ. Họ đồng tình xin vua ra một chỉ dụ cho cả nước mà thật sự là nhắm vào việc bắt Đa-ni-ên bỏ tù và giết đi. Đa-ni-ên bị quăng vào hang sư tử. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông mà ngay cả vua cũng không thể làm được. Sự giải cứu Đa-ni-ên thật lạ lùng và khiến vua mừng rỡ lắm đến nỗi vua ban chiếu chỉ ca ngợi Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên 6:25-27.

Hãy Đọc Đa-ni-ên 6. Có điều gì trong chương này bày tỏ Đa-ni-ên đã làm một nhân chứng vĩ đại đối với vua? Có điều gì trong chiếu chỉ của vua bày tỏ rằng ông biết về Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên hơn là ông có thể học được chỉ từ sự giải cứu diệu kỳ? Điều này nói gì về sự Đa-ni-ên làm chứng cho vua?

Đa-ni-ên Và Nước Vĩnh Cửu Của Đức Chúa Trời

Đa-ni-ên không chỉ nói về ý nghĩa điềm chiêm bao của người khác. Trong Đa-ni-ên 7–12, chính Đa-ni-ên được sự hiện thấy bày tỏ tương lai của các cường quốc trên thế gian. Sự hiện thấy của Đa-ni-ên chứng tỏ rằng, dù các nhà lãnh đạo trên đất dự tính làm điều gì, Đức Chúa Trời có sự kiểm soát sau cùng trên các quốc gia. Vào lúc cuối, Ngài và nước của Ngài sẽ thành công, và sự chiến thắng sẽ hoàn toàn (Đọc Đa-ni-ên 2:44).

Hãy Đọc Đa-ni-ên 7:13, 14. Những câu này miêu tả điều gì? Điều đó liên hệ thế nào với tư tưởng là Cơ Đốc nhân rao truyền phúc âm cho thế giới?

Dù những câu này nói về gì, vấn đề quan trọng là nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời sẽ đến. Nước này sẽ không đến cho tới khi Đức Chúa Giê-su trở lại. Có điểm nào Đức Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 24:14-16 bày tỏ sự quan trọng liên hệ tới việc Ngài trở lại?

Những lời tiên tri của Đức Chúa Giê-su về ngày tận thế trong Ma-thi-ơ 24 có liên quan tới những lời tiên tri trong Đa-ni-ên. Tiên tri nói trước “sự gớm ghiếc tàn nát” (Đa-ni-ên 11:31; Đa-ni-ên 12:11) được Đức Chúa Giê-su giải nghĩa là bạo lực trong thời của Ngài và sau đó. Đức Chúa Giê-su liên kết chặt chẽ sách Đa-ni-ên với thời kỳ cuối cùng, là điều không có gì đáng ngạc nhiên, vì trong nhiều chỗ, Đa-ni-ên cũng nói về thời kỳ cuối cùng (Đa-ni-ên 8:17, 19; Đa-ni-ên 11:35; Đa-ni-ên 12:4, 13). Và theo Đức Chúa Giê-su, sự cuối cùng sẽ không tới cho đến khi “tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất” (Ma-thi-ơ 24:14).

Tin lành sẽ được giảng ra “khắp đất,” và chỉ lúc đó Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại. Chúng ta là những người được kêu gọi để rao giảng phúc âm. Một số người lý luận rằng Đức Chúa Giê-su không thể trở lại cho tới khi chúng ta làm công việc của mình. Chúng ta hiểu phần của mình liên quan thế nào đến thời điểm Đức Chúa Giê-su trở lại? Hãy đem câu trả lời của bạn tới lớp học.

Nhiều Nhà Truyền Giáo Nữa Bị Lưu Đày

Đa-ni-ên là một người Y-sơ-ra-ên sống xa quê hương cũng như Giô-sép và Môi-se ở Ê-díp-tô, như Nê-hê-mi ở Ba-by-lôn, và Ê-xơ-tê ở Ba Tư. Cuộc đời họ dạy cho chúng ta biết rằng vẫn có thể sống trung tín với Đức Chúa Trời trong những nơi không có sự hỗ trợ. Với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, vẫn có thể đạt được địa vị cao trong những nơi xa lạ. Mỗi người sống một cuộc đời sáng tạo và phong phú, khôn khéo trong những hoàn cảnh khó khăn về tôn giáo, xã hội, và chính trị rất khác với văn hóa của quê hương họ. Họ là những phần tử trung thành của cộng đồng Hê-bơ-rơ sống lưu đày, và họ cũng là những nhà truyền giáo tốt cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Làm chứng trong khi lưu đày nghĩa là sống một cuộc đời lương thiện cách yên lặng. Và đôi khi phải nói cách can đảm và giữ vững lập trường cho Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cả hai gương này trong đời sống của Ê-xơ-tê và Đa-ni-ên.

Ê-xơ-tê

1. Không ai biết là người Hê-bơ-rơ cho tới khi phải bày tỏ.
2. Giữ tôn giáo mình kín đáo cho tới khi cần phải bày tỏ.
3. Chúa bảo vệ bà và gia đình bà.
4. Làm chứng ở triều đình để cứu sinh mạng mình và dân sự.
5. Giúp thiết lập tự do tôn giáo và quyền tự vệ của một nhóm tôn giáo nhỏ.

Đa-ni-ên

1. Ai cũng biết là người Hê-bơ-rơ.
2. Bày tỏ sự tin tưởng tôn giáo mình.
3. Chúa bảo vệ ông và các bạn ông.
4. Làm chứng ở triều đình để cứu sinh mạng mình và những người khác.
5. Gián tiếp ảnh hưởng Vua Si-ru để người Hê-bơ-rơ lưu đày được xây đền thờ Giê-ru-sa-lem.

Hãy Đọc qua Sáng thế Ký 41. Bằng những cách nào Giô-sép có thể làm chứng cho người Ê-díp-tô? Chuyện của ông có điều gì giống như chuyện của Đa-ni-ên và các bạn hữu ở Ba-by-lôn?

Làm thế nào bạn có thể làm chứng cho đức tin mình ở những nơi mà bạn hiện diện? Bạn làm chứng cách yên lặng hay náo nhiệt, hoặc cả hai? Có những điều gì bạn có thể nói hay làm có thể gây ấn tượng mạnh trên người khác về sự nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta?

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Một số đông người sẽ được kêu gọi để làm những việc lớn. Cả thế giới đang mở rộng cho phúc âm. . . . Từ mỗi nơi trên thế giới có tiếng than thở của những tấm lòng đầy đau khổ vì tội lỗi để muốn hiểu biết về Đức Chúa Trời yêu thương. . . . Điều này tùy thuộc vào chúng ta, những người đã nhận được sự hiểu biết để đáp lại tiếng than của họ. Trong mỗi gia đình và mỗi trường học, mỗi cha mẹ, thầy giáo, và con trẻ đã nhận được ánh sáng phúc âm, là câu hỏi quan trọng về sự khủng hoảng này. Đó là câu mà người ta hỏi hoàng hậu Ê-xơ-tê, vào lúc có sự khủng hoảng trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Và câu hỏi đó là “song nào ai biết rằng chẳng phải vì cố cơ hội hiện lúc này mà người được vị hoàng hậu sao?” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Adventist Home*, tr. 484, 485.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Hãy thảo luận về các lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên, đặc biệt là Đa-ni-ên 2, 7, và 8. Bằng những cách nào những lời chứng mạnh mẽ rằng Kinh Thánh thì luôn luôn đúng và Đức Chúa Trời biết tất cả về tương lai? Thí dụ, hãy chú ý, giữa Đa-ni-ên 2, 7, và 8, ba trong số bốn đế quốc chính được nêu tên cho chúng ta. Làm thế nào điều này giúp chúng ta tin cậy vào Lời Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài cho chúng ta?
- 2 Trong những chuyện tích trong sách Đa-ni-ên và những chuyện tích khác (như chuyện Giô-sép), có một số phép lạ giúp những người lưu đày làm chứng mạnh mẽ cho người ngoại. Nhưng, đồng thời, có những phần nào trong bản tính của những người lưu đày khiến sự làm chứng của họ mạnh mẽ hơn? Bằng những cách nào sự làm chứng cho những người khác về Đức Chúa Trời có thật thế nào và Ngài có thể làm gì trong đời sống chúng ta?
- 3 Như chúng ta thấy trong bài học hôm thứ Tư, Ma-thi-ơ 24:14 nói rằng tin lành cần được giảng ra khắp đất, rồi sự cuối cùng sẽ đến. Điều này có phải có nghĩa là Đức Chúa Giê-su sẽ không trở lại cho tới khi chúng ta làm công việc mà Ngài kêu gọi chúng ta làm? Hãy thảo luận.